

# Một Đời Võ Bị

Phạm Kim Khôi, K19

(*Tưởng Nhớ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.*)

Ba mươi một khóa quân trường mẹ  
Võ Bị một đời đã khắc ghi  
An lạc dễ dàng không nghĩ tới  
Gió mưa nguy hiểm chẳng nề chi  
*Đứng lên đáp lại lời sông núi  
Dâng cả đời trai nguyện với lòng  
Chấp nhận hy sinh vì trách nhiệm  
Câu thề không thẹn với non sông*  
Quyết dẫn quân đi diệt giặc thù  
Chiến trường thét lửa xé thâm u  
Tả xung hữu đột bao lần thắng  
Thế thượng phong lưng khắp chiến khu  
*Ba mươi một khoá vàng son sử  
Hành diện đời trai đã xuất thân  
Từ mái quân trường danh tiếng đó  
Nghìn sau Võ Bị vẫn tinh thần*



# ***Ký Ưc Tháng Tư***

*Song Vũ*

## **Một**

Có đôi lúc tôi hồi tưởng lại thời gian cách nay gần 30 năm khi cả gia đình mới đặt chân lên đất nước này. Cuộc sống dù có khó khăn nhưng trong lòng thanh thản vì tin rằng với sự cần cù chịu khó làm việc, chắc chắn con cái sau này sẽ có tương lai và bản thân mình cũng được hưởng cuộc sống tự do tự tại, bù đắp lại tuổi thanh xuân đắm chìm trong loạn lạc chiến tranh tù đày. Việc bỏ nước ra đi thực tình là một điều ngoài mong muốn; nhưng rồi cứ phải làm vì lý do tại đất nước nơi cha sinh mẹ dưỡng tôi đã bị tước đoạt mất của mình quyền sống một đời sống bình thường như mọi người.

Chủ Nghĩa Cộng Sản, một thứ lý thuyết ngoại lai được du nhập vào VN và dần dà trở thành một thứ chủ thuyết nòng cốt để dựng lên một thể chế vừa vô nhân, vừa phản tiến hóa, khiến cho cả dân tộc lâm vào vòng khốn khổ. Riêng với những người dân Miền Nam Vĩ Tuyến 17, từng có thời chống đối lại chủ nghĩa bất nhân này, giờ đây sau 30 tháng 4 1975, thân phận họ càng trở nên thê thảm hơn.

Cuộc đời được khởi lại từ số không giữa chất chùng trở ngại. Có những lúc lo buồn sợ hãi nhưng ngay sau đó một cơ hội mới mở ra để tiếp tục sống và hy vọng. Ôn trời, rồi mọi

việc cũng qua đi bình yên nhẹ nhàng. Nhìn chung quanh dù chẳng bằng ai nhưng có nhiều lúc cũng tự cảm thấy còn nhiều cảnh đời khó khăn gian nan hơn mình gặp bội.

Ba chục năm trôi qua, khoảng thời gian đủ dài để bào mòn khả năng tự bảo vệ của cơ thể. Tuổi tác lớn dần tịnh tiến trong khi sức khỏe hao mòn tăng tốc mỗi năm. Tâm trạng háo hức được sống để truy cầu hạnh phúc giờ đây biến tướng thành thái độ cam chịu chấp nhận. Câu lục bất tòng tâm giờ đây mới thật sự thấm thía. Những lý tưởng áp ủ từ thừa bước vào đời sống quân ngũ giờ đây cũng chẳng còn rõ nét. Nó mờ mờ ảo ảo thậm chí đôi lúc không còn nhìn ra hình thù gì nữa. Cuộc sống lê thê buồn vu vơ, giận đời giận mình vô lối... Không biết có phải một phần vì ám ảnh về những xáo trộn đổi thay trên mảnh đất mình đang sinh sống hoặc là những đổi thay ngay trong chính lòng mình?

Có những điều tưởng chừng dễ hiểu bỗng chốc không thể giải thích được, giống như vụ chích ngừa COVID 19 chẳng hạn. Kẻ bình người chống, bất kể những hệ quả chết chóc và các báo cáo khoa học nêu ra chứng minh. Rồi hiện tượng chia rẽ giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong chính trường Hoa Kỳ vài năm trở lại đây. Thậm chí đã có lúc nền dân chủ tiên tiến của Hoa Kỳ tưởng như sẽ tiêu vong, nước Mỹ trở thành một thứ “Cộng Hòa Chuối” trong ngày 6 tháng Giêng 2021! Một đất nước có tiếng là tân tiến văn minh vào loại nhất thế giới giờ đây bỗng dưng lộ rõ sự phân hóa sâu sắc từ bên trong khiến nó có nguy cơ sụp đổ. Trong lúc kẻ thù vây kín chung quanh lại có vẻ lớn mạnh lên từng ngày. Báo chí nói tới sự thoái trào của nền văn minh Tây phương và và sự tiến hóa của Đông phương với tham vọng chiếm lĩnh cả thế giới của Tàu cộng ngày càng đậm nét hơn.

Thì ra, ở đâu cũng thế, quyền lợi cá nhân luôn luôn được đặt nặng hơn quyền lợi của đất nước - xuyên qua sự kết gán của các thành viên trong đảng luôn mong muốn sự thống trị độc tôn của đảng mình hầu độc quyền thu lợi mà bất kể đến

tình trạng đất nước suy vong. Ở Việt Nam hay Hoa Kỳ cũng vậy thôi. Con người nhân danh vì quốc gia dân tộc nhưng chỉ là vỏ bọc cho chân tướng vụ lợi hưởng thụ của cá nhân mình là chính. Những kẻ dối trá ranh mãnh trong thời đại này luôn dùng mọi thủ đoạn lường gạt trèo rất cao lên hàng ghế lãnh đạo để coi đất nước như một thứ tài sản riêng tư.

Nền dân chủ của thế giới thoái trào thấy rõ nhất khi cùng một khoảng thời gian lên ngôi của các lãnh đạo quốc gia từ Á sang Âu và Mỹ Châu nổi lên một loạt các nhà độc tài. Điều đó có đủ là chỉ dấu báo hiệu những cuộc chiến tranh trong tương lai vì những lãnh tụ thậm dân túy này?

Suy cho cùng, rồi mọi việc cũng qua như dòng sông đời người. Mang kiếp nhân sinh phải chấp nhận sự cay đắng khổ đau của thế gian mang tới. Khoảng thời gian một đời người nào có đủ dài mà lo phải trải qua hết mọi hình thức khổ đau trên đời. Cho nên ta cứ sống ung dung tự tại quăng hết buồn lo vào hư không để tìm được sự thoải mái lúc cuối đời.

## Hai

Năm nay thời tiết đổi thay kỳ lạ. Những ngày giáp Tết trời mới thực sự chuyển vào mùa Đông. Thời gian trước đó nóng hầm hập cả ngày. Giờ đây Tết Nhâm Dần đã qua hết tháng Giêng mà trời vẫn còn rét cóng. Mấy cây đào trồng dọc theo đường phố chỗ tôi đang ở, hoa nở cũng muộn, đáng lý ra đã nở trước hoặc một tuần sau tết như mọi năm trước đây. Quang cảnh ồn ào, náo nhiệt thường có của những ngày giáp Tết cũng vui đi nhiều vì dịch bệnh COVID. Biện pháp giãn cách, mang khẩu trang lại càng làm cho không khí Tết kém hấp dẫn đi nhiều. Những ưu tư chưa kịp vui sau Tết thì quân Nga mở cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine làm tôi nhớ tới những đau thương của dân tộc mình trong cái Tết định mệnh Ất Mão 1975.

Thì ra Cộng Sản ở đâu cũng thế, với bản chất hung hăng hiếu chiến luôn tìm mọi cách để gây hấn và xâm lăng các quốc

gia nhỏ yếu hơn mình. Hôm nay đọc tin trên mạng lòng lại xót xa với lời trần tình của tổng thống Ukraine:

- "Có thể đây là hình ảnh cuối cùng quý vị thấy tôi trên màn hình này vì tôi là mục tiêu sát hại số một của Nga và gia đình tôi là số hai!"

Thật khó mà tưởng tượng được ở Thế Kỷ 21 này còn có những tên độc tài khát máu như Putin tồn tại và gây chiến mong ước trở thành một một thứ Đại Đế Sa Hoàng của một đế quốc Nga trong quá khứ.

Trong thâm tâm tôi vẫn không tin Putin sẽ đạt được mục tiêu xâm lấn mà ông ta hoạch định để từ đó bắc cầu nối lửa cho một cuộc đại chiến thứ ba. Trò chơi canh bạc này là phép thử dọn đường cho một cuộc xâm lăng khác của Trung Cộng luôn mong muốn đánh chiếm Đài Loan và mở rộng ảnh hưởng thâm tóm các nước đông Nam Á vào vòng tay ảnh hưởng của mình.

Do dự và khiếp nhược của Châu Âu trước thế chiến thứ hai sẽ phải trả giá nếu Ukraine lọt vào tay Nga một cách chóng vánh dễ dàng. Chỉ có điều đáng buồn là một số chính trị gia cực hữu của Hoa Kỳ lại lên tiếng ca ngợi khen tặng tên đồ tể giết người máu lạnh Putin là thông tuệ khôn ngoan. Lý tưởng cao đẹp của quốc gia Hoa Kỳ luôn muốn mang lại tự do hòa bình thịnh vượng cho thế giới giờ đây bị thử thách. Kinh nghiệm của cuộc thế chiến thứ hai lại trở về ám ảnh cả nhân loại.

Tôi thực sự không đủ hiểu biết để có thể cho rằng lịch sử sẽ lặp lại lần này hay không? Chỉ có điều nếu thế chiến thứ ba xảy ra, chắc chắn loài người sẽ đi dần vào hủy diệt thực sự vì những tổn thất ngay sau khi các trái bom hạt nhân được các bên sử dụng. Mọi sinh vật sẽ bị diệt vong dần vì những di hại phóng xạ của nó tiếp theo sau dai dẳng.

Thực ra, chúng ta cũng có thể suy ngẫm một cách tích cực hơn. Nếu các bên không sử dụng bom hạch nhân, quân đội Nga sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến du kích dai dẳng

của dân tộc Ukraine, mà cái gương Afganistan chắc Putin sẽ không thể quên, từ đó dẫn đến một Liên Xô sụp đổ có thể lại tái diễn? Còn không, sau khi tàn phá các cơ sở quân sự và phá hoại các trung tâm kinh tế, quân Nga sẽ rút quân tuyên bố mình chiến thắng.

Trường hợp này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tinh thần chống Nga của dân tộc Ukraine và hàng loạt các nước Đông Âu khác thêm đề cao cảnh giác đoàn kết với nhau hơn để tồn tại. Hai nước Cộng Sản Nga và Tàu sau cuộc chiến này chỉ làm cho nhân loại thêm ghê tởm về tính sắt máu, dã man của chúng, mà từ lâu điều này đã luôn được che dấu dưới cái mặt nạ yêu chuộng hòa bình.

Tháng Tư 75, mới đó mà cũng trôi qua đi 47 năm. Biết bao lớp người đã buông xuôi đi vào lòng đất, nhưng những ký ức về ngày đổ vỡ đó, mà không bị bộ não xóa trắng trong tâm trí những người còn sống sót, chỉ tạm thời được cất dấu một nơi nào đó trong tiềm thức để rồi mỗi lần khi ngoại cảnh tương tự tái diễn lại trôi lên lập lại những hình ảnh của quá khứ.

Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga Xô chính thức mở cuộc tấn công tổng lực chớp nhoáng (*Blitzkrieg*) vào lãnh thổ quốc gia Ukraine. Với dự tính ban đầu, Putin sẽ tiến chiếm Thủ Đô Kiev trong vòng 72 tiếng. Sau khi sát hại được Tổng Thống Zelensky, Nga sẽ dựng lên một chính phủ bù nhìn làm tay sai cho mình. Sau khi Ukraine thi hành các mong ước của Nga áp đặt xong, Nga sẽ rút quân. Khi xếp đặt mọi việc đã làm nhanh gọn như thế, thế giới sẽ không kịp trở tay đành phải chấp nhận một sự thật đã rồi.

Nào hay, tính đến nay, sau một tuần tác chiến - tất cả các mục tiêu quân sự quân đội Nga tiến đánh đều chưa đâu vào đâu. Sau thời hạn 72 tiếng, Putin đã ban luôn lệnh đe dọa lực lượng NATO rằng họ đặt lực lượng bom hạt nhân vào thế sẵn sàng tác chiến. Cứ tưởng rằng lời đe dọa này sẽ làm nản lòng khối này và nhất là Hoa Kỳ sẽ ngán ngẩm không muốn dây

đưa vào chiến tranh với tên phát xít Chí Phèo thời đại - Putin. Nào hay những lời đe dọa đó lại khuyến khích thêm sự đoàn kết gắn bó cho cả khối Tây phương nói chung ngày càng mạnh thêm. Những quốc gia trong vùng Balkan được NATO tăng cường thêm lực lượng phòng thủ, các quốc gia trước đây còn do dự mong muốn giữ vị thế trung lập như Phần Lan, Thụy Điển giờ đây tuyên bố cân nhắc lại việc xin gia nhập khối NATO. Những đòn đánh bằng kinh tế, cấm vận trên toàn thế giới, khiến cho Nga lâm vào tình trạng có khả năng “đột tử” bất cứ lúc nào, lại càng làm cho cuộc xâm lăng không có lối thoát nếu không chịu rút quân ngưng bắn. Chế độ Cộng Sản kiểu Putin có nguy cơ sụp đổ thực sự và y sẽ trở thành người thực thụ có công hủy diệt nước Cộng Sản Nga hiện đại.

Tính đến hôm nay ngày 6 tháng 3, sau hơn 10 ngày Nga mở cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Quân Đội Nga vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được một thành phố nào trọn vẹn. Trên các phương tiện truyền thông, hình ảnh những đoàn người di tản ra khỏi vùng lửa đạn cũng lếch thếch lôi thôi giống hệt như những ngày cuối Tháng Ba đầu Tháng Tư ở Miền Nam ngày nào. Những khuôn mặt thẫn thờ như người mất hồn của người tị nạn ôm quần áo túi xách từng đoàn đi thất thểu làm càng chạnh mọi người.

Thì ra, nước Cộng Sản nào cũng vậy, dối trá, lừa lọc, tàn ác vốn là bản chất của chúng. Tàn độc của Cộng Sản Đông cũng như Tây là cùng một sách lược, con người chỉ là công cụ để dọn đường cho một thiên đường trên lý thuyết của chủ nghĩa Cộng Sản. Chỉ có điều, lần xâm lăng này của Nga vào ngay mảnh đất của Liên Bang Xô viết ngày xưa đã gặp phải sức kháng cự mãnh liệt của chính những người từng đã là đảng viên Cộng Sản cũ. Qua 10 ngày chiến đấu dũng cảm kiên cường của dân tộc Ukraine đã làm bộc lộ rõ những nhược điểm của đạo quân Nga có tiếng là to lớn và hiện đại nhất nhì thế giới. Những người lính Nga bị đẩy ra mặt trận với tâm thế hoang mang, không chuẩn bị vì không biết mình đang tập trận

hay ra chiến đấu thiệt. Những đoàn xe cơ giới thiếu chuẩn bị tiếp liệu và không được chỉ huy qua một kế hoạch tổng quát, mạnh ai nấy đi khiến cho cả đội xe gồm đủ mọi thể loại dài hàng trăm cây số đã bị chặn đánh, bắn cháy. Hai tướng tư lệnh trong đạo quân Nga đã bỏ mạng tính đến ngày hôm nay.

Cùng lúc, đoàn kết bất ngờ giữa các thành viên khối NATO cùng các quốc gia trước đây cố giữ vai trò trung lập lại ngày càng đồng lòng hơn. Viễn ảnh thất bại của Nga là chuyện chắc chắn, cho dù đạo quân xâm lược này có đánh chiếm được Thủ Đô Kyiv hay không. Nga có thể thắng nhiều trận đánh lẻ tẻ nhưng chắc chắn chúng sẽ thất bại trong cuộc chiến tranh này. Các nhà phân tích quân sự đều đồng ý với nhau kết luận này.\*

Tám gương Afganistan của cả hai siêu cường Liên xô năm 1989 và Hoa Kỳ 2021 là những điển hình. Thêm vào đó, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine lần này còn làm cho thế giới Tự Do thức tỉnh và hiểu ra rằng nếu phía Tự Do không thắng trong cuộc chiến này, nhân loại sẽ đắm chìm vào một thời đại vô pháp vô thiên khác do các tên độc tài bá đạo dẫn dắt. Nền hòa bình thế giới sẽ thật sự cáo chung - đó là lý do lời đe dọa dùng chiến tranh hạt nhân của Putin đã chẳng làm ai sợ sệt; nói theo kiểu lính tráng, trước sau gì cũng chết, thà rằng nếu có chết phải chết chung cùng với kẻ thù.

Hôm nay cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine đã bước qua ngày thứ 13. Hình ảnh tràn ngập trên TV cho thấy sự chuẩn bị tự nguyện của người dân Kiev sẵn sàng đối đầu với kẻ thù làm nhiều người xúc động. Cho dù mang danh là một đại cường quân sự và một lãnh tụ tàn độc cả về thủ đoạn lẫn hành động, Putin đã để lộ rõ bộ mặt sát nhân của mình. Ít nhất chúng ta cũng nhìn ra được nhiều điều bổ ích trong cuộc chiến này.

Điều nhận xét đầu tiên là khi một lãnh tụ độc tài leo dần tới mức cực quyền, tự mình nắm toàn bộ mọi quyết định của đất nước, cũng là lúc quốc gia bước vào giai đoạn suy vong. Điều này dễ giải thích; bởi vì dưới trướng của mọi tên độc tài



là một lũ gia nô nịnh bợ chỉ nói điều nào khả dĩ có thể làm vui lòng chủ mà bất chấp thực tế ra sao. Mọi báo cáo đều phần lớn là láo khoét nên khi chạm mặt thực tế, mọi khuyết điểm được trưng ra trần trụi đến ngỡ ngàng.

*(Điện hình là lính tráng Nga rất thiếu thốn về tiếp liệu trang bị, thậm chí lương khô cũng quá đắt cả chục năm vẫn còn sử dụng. Trong lúc các tướng tá bộ trưởng đều có nhà cửa dinh thự du thuyền sang trọng chơi nước ngoài!)*



***Lực lượng  
quân sự Nga  
bị thiệt hại  
nặng khi  
xâm lược  
Ukraine.***

Điều nhận xét thứ hai là tinh thần quyết tử của dân tộc bị xâm lăng. Cho dù so về số lượng cũng như về phẩm chất các loại vũ khí, quân đội Ukraine quá yếu so với quân Nga, nhưng bù vào đó là tinh thần chiến đấu quả cảm can trường của cả dân lẫn lính gây cho lực lượng Nga những tổn thất nặng nề, mà nguy cơ một cuộc thảm bại đang hiện ra ngày càng rõ.

Điều thứ ba là sự đoàn kết của nhân loại chống lại cái ác chưa bao giờ mãnh liệt hơn bây giờ. Ủng hộ nhiệt tình của toàn thế giới chống lại Nga, đặc biệt là trên mặt trận kinh tế chắc chắn khiến cho Nga đầy bất ngờ. Nước Nga có một nền kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên dầu hỏa và khi đột giờ đây trở thành vô dụng khi cả thế giới cấm vận và tẩy chay. Mọi giao dịch tài chánh bị cắt đứt, mọi khoản

đầu tư ngoại quốc vào Nga bị đình chỉ... Nền kinh tế Nga vốn dĩ đã không mạnh giờ đây lại bị giáng những đòn chí tử khiến cho đời sống người dân ngày càng khổ hơn.

Bài học thứ tư rút ra từ cuộc chiến tranh này là cách sử dụng tin tức tình báo chiến lược của Hoa Kỳ. Theo thông lệ, những tin tức liên quan đến chiến tranh thường được các cơ quan tình báo giữ bí mật, nhưng lần này, Hoa Kỳ là nước thông báo những tin tức tình báo mật này một cách công khai. Hai ngày trước chiến tranh, Putin vẫn cương quyết là sẽ không tiến đánh Ukraine, ngày hôm sau, sau cuộc hội đàm cùng tổng thống Pháp Macron; Putin thêm một lần nữa phủ nhận sẽ có chiến tranh - trong lúc Hoa Kỳ báo động cả thế giới biết là các tướng lĩnh Nga đã nhận được lệnh điều động binh mã sẵn sàng vượt tuyến xuất phát. Cả thế giới hồ nghi chẳng biết tin ai.

Ngày 24, Nga mở cuộc hành quân vào lãnh thổ Ukraine! Bộ mặt lươn lẹo giả dối của Putin bị vạch trần. Cũng nhờ chiến thuật này khiến cho Châu Âu càng thêm tin vào Hoa Kỳ nhiều hơn. Những lời tuyên truyền của Nga trở thành là thứ tin vịt “fake news”.

Điều cuối cùng, sau lời cảnh cáo đe nẹt các nước nhỏ yếu lân cận về một cuộc trừng phạt hạt nhân có thể xảy đến không còn làm ai để ý hay lo sợ nên Putin đã không còn dám nhắc tới nữa; bởi vì mọi người đều hiểu rằng nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn toàn bộ nước Nga sẽ trở thành *khoảng đất trống hoang vu* trong thời gian rất ngắn.

Cuộc chiến tranh Nga - Ukraine đã bị 141 quốc gia lên án. Cuộc chiến này cũng làm cho Lưỡng Viện Hoa Kỳ lần đầu tiên trong 5 năm cùng nhau bỏ phiếu thuận trong nghị quyết lên án Putin và ủng hộ Chính Phủ Biden trong nỗ lực viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine một cách nhanh chóng chưa từng có trước đây. Khó NATO lấy lại được sức mạnh của mình đã bị làm suy yếu trong đời tổng thống Trump trước đây. Suy cho cùng, những ảo tưởng của con người về mong muốn

trở thành vĩ nhân đều là đại họa cho nhân loại khi những con người mang đầy ảo tưởng này trở thành lãnh tụ.

Cuộc chiến ở Ukraine sẽ đi vào giai đoạn cuối trong thời gian không bao lâu nữa. Tồn thất của cả hai bên về nhân mạng chắc sẽ không nhỏ; nhưng có điều chắc chắn, dân tộc Ukraine sẽ giữ vững được quốc gia của mình và quân đội Nga sẽ thảm bại trong nhục nhã.



*Hậu quả tàn khốc của chiến tranh mà Dân Tộc Ukraine đang chịu đựng có khác hình ảnh đau thương của dân chúng miền Nam Việt Nam, trong Tháng Tư Đen, 1975?*

Nhìn về quê nhà; chúng ta nhận ra điều gì qua cuộc chiến tranh này? Điều đầu tiên là nếu Trung Cộng một ngày đẹp trời nào đó tính đến một cuộc "hành quân đặc biệt" vào Việt Nam như Nga đang làm với Ukraine thì điều gì sẽ xảy ra?

Trước tiên phải nói ngay sẽ không có một vị tổng bí thư hay chủ tịch cái gọi là "Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN" nào đủ bản lĩnh và can trường giống như tổng thống Kezensky đang làm. Sự hèn nhát sợ sệt Tàu Cộng đã hằn thành thói quen trong cách suy nghĩ của đám lãnh đạo Cộng Sản hiện tại. Điều này được chứng minh suốt trong khoảng thời gian từ sau năm 1975 tới nay qua các lời phát biểu từ Nguyễn Phú Trọng trở xuống đến các tướng lãnh vai vế trong quân đội Cộng Sản Việt Nam. Điều kế tiếp, lũ Hán gian trong hàng ngũ Cộng Sản

Việt Nam hiện nay quá đông và đủ mạnh để vô hiệu hóa mọi sự chống trả.

Điều cuối cùng then chốt nhất là dân chúng không còn tin tưởng và ủng hộ chính quyền Cộng Sản nữa khi có chiến cuộc xảy đến. Lực lượng phòng thủ may mắn còn lại là đám công an kiêu binh do Tô Lâm lãnh đạo, nhưng viên tướng họ Tô này chắc cũng không rảnh để làm việc này vì còn đang bận ăn bít tết dát vàng! Riêng phần ủng hộ của thế giới sẽ không thể xảy ra như Ukraine hiện tại vì lý do đơn giản, đây là chuyện “*thanh lý môn hộ*”, nói theo kiểu kiếm hiệp giữa hai thầy trò cùng một môn phái!

### **Ba**

Tháng Tư năm 1975 mới đó mà cũng đã qua đi gần nửa thế kỷ. Một tháng Tư buồn cho dân tộc Việt Nam. Bốn mươi bảy năm sau, mọi người hy vọng sẽ không còn cảnh chiến tranh chia ly tang tóc nữa vì ai cũng hiểu ra rằng con người còn quá nhiều tai ương phải đối đầu nếu muốn tồn tại; cơn đại dịch COVID đổ xuống mới vừa tạm nguôi thì Cộng Sản Nga lại giáng xuống một đòn chí tử qua cuộc tấn công tàn bạo vào một nước láng giềng. Chế độ toàn trị của Cộng Sản hiện tại còn khốc liệt hơn chủ nghĩa Phát Xít. Cuộc thất bại lần này của Nga sẽ không chỉ lôi theo sự sụp đổ của Liên Xô, giống như sự thất bại của Nga trong cuộc chiến Afghanistan trong năm 1989, khiến cho Liên Xô tan rã hai năm sau đó. Chắc chắn nó sẽ mang tới những thay đổi lớn cho cả thế giới và đặc biệt là các nước Cộng Sản còn sót lại.

Trong vòng nửa thế kỷ nay, chúng ta suy ngẫm về năm cuộc chiến tranh mà Cộng Sản đã mang tới cho nhân loại. Từ chiến tranh Việt Nam do Cộng Sản Bắc Việt phát động (1960-1975) tiến đánh Miền Nam Việt Nam, tới cuộc chiến Afghanistan (1979-1989) do Nga chủ trương. Kế đến là cuộc chiến tranh Việt Nam đánh Campuchia (1978-1990), sau đó là cuộc xâm lăng của Trung Cộng “*dạy cho VN một bài học*” (vô

cùng láo xược và ngạo mạn), năm 1979. Giờ đây lại một cuộc chiến khác do Nga chủ xướng tiến đánh Ukraine.

Ngoại trừ cuộc chiến Việt Nam mà chúng “thắng” - một loại chiến thắng Pyrrhic.

*(Một chiến thắng phải trả giá rất đắt, khiến cho thử thách để giành chiến thắng trở nên không xứng đáng. Nó liên quan đến Pyrrhus, một vị vua của Epirus, người đã đánh bại người La Mã vào năm 279 trước Công Nguyên, nhưng bị mất nhiều quân của mình.)*

Sau khi đốt sạch nguồn tài nguyên quốc gia và để mất vùng đất biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên đất liền, hải đảo trên Biển Đông, mất luôn cả tư cách độc lập của một quốc gia, đưa đất nước vào vòng nô thuộc mới với Tàu, Việt Cộng thảm bại ở Campuchia. Nga cũng sạch túi từ cuộc chiến Afganistan khiến sau đó chế độ Cộng Sản Nga tại chính quốc cũng sụp đổ.

Chỉ duy nhất có Tàu Cộng là thu lợi được trong tất cả các cuộc chiến tranh này. Nhờ chiến tranh Việt Nam chúng được Tây Phương mở cửa làm ăn thoát ra khỏi cảnh đói nghèo, mà Mao Trạch Đông đã mang đến trước đó sau các cuộc “Đại Nhảy Vọt” và “ Cách Mạng Văn Hóa”. Giờ đây sau cuộc chiến của Nga lần này mà sự thất bại đã ngày càng hiện ra rõ rệt thì quốc gia được lợi lộc nhiều nhất vẫn là Trung Cộng. Thêm một nước lệ thuộc mới vào sự chỉ đạo của Tàu là nước Nga thời Putin sau cuộc chiến với Ukraine.

Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine là sự tập dượt do Tàu đưa Nga vào bẫy để xem phản ứng thế giới và các hình thức trả đũa của Tây phương, đặc biệt là Hoa Kỳ cho âm mưu tiến đánh Đài Loan trong tương lai. Vì thế kết quả của cuộc chiến tranh hiện nay sẽ cho chúng ta tiên đoán được nền hòa bình thế giới trong thời gian tới.

Khi Nga Xô không bị đánh bại nhục nhã trong cuộc chiến này, Cộng Sản thế giới sẽ tiếp tục mở rộng lãnh thổ của chúng

bằng các cuộc xâm lăng khác trên toàn thế giới. Ngược lại, nếu Nga Xô thất bại, ít nhất cũng làm chùn tay bọn bành trướng trong vài thập niên tới đây và chỉ có sự thức tỉnh thật sự của cả nhân loại trước hiểm họa Cộng Sản mới mong có được một nền hòa bình vĩnh cửu.

Hôm nay là ngày thứ 21 của cuộc xâm lăng Nga vào Ukraine. Các nhà phân tích quân sự vẫn cho rằng Nga đã phô diễn hết lực lượng của mình trong cuộc sống máu cuối cùng của cuộc chiến. Về phía Tây Phương những nỗ lực giúp đỡ Ukraine ngày càng nhiều và càng gia tăng khi thấy sự đoàn kết và can trường đánh quân xâm lược của quân dân Ukraine.

Có thể nói chắc một điều, cuộc xâm lăng của Nga đang đi dần vào thế thảm bại\*. Thời gian càng kéo dài, thủ đoạn càng tàn ác của Nga sẽ chỉ làm tăng thêm phản đối kháng ngày càng gia tăng của đối thủ và sự thức tỉnh của thế giới càng sâu sắc hơn. Chúng ta chưa kể đến chính ngay trong lòng đất nước Nga, phong trào phản đối chiến tranh sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn lên trước một nền kinh tế suy sụp từng ngày.\*\*\*

Có những ước tính Nga có thể dùng tới các loại vũ khí tàn ác hơn như vũ khí hóa học, các loại bom áp nhiệt, thậm chí bom hạt nhân. Tất nhiên điều đó là một thảm họa cho cả nhân loại chứ không chỉ riêng các bên tham chiến. Suy cho cùng thà rằng làm một lần giải quyết cho xong còn hơn nhân loại cứ phải mãi đối đầu với những tên lãnh đạo độc tài khát máu với bộ óc hoang tưởng xa rời thực tế như Putin, như Tập Cận Bình, Kim Jung Un và các nước hồi giáo quá khích như Iran; Isis hiện nay.

Con người từ đâu đến cho tới nay chẳng ai biết, nhưng con người chết sẽ trở thành cát bụi là chuyện ai cũng thấy. Mầm sống trên hành tinh này cũng chỉ mới có cách đây vài triệu năm, trước đó trái đất chỉ là một quả cầu lửa không có sự sống. Những tai ương của thiên nhiên mang tới cho con người vẫn còn nhiều vô kể, vẫn diễn ra từng ngày, nhưng sự u tối ích kỷ

cá nhân có thể lấy đi sinh mạng của hàng triệu người còn lại và nguy cơ đưa toàn thể nhân loại trở về thời kỳ đồ đá là có thật.

Qua cuộc chiến này chúng ta hiểu ra một điều: Những lý thuyết chính trị tạo nên thể chế tương ứng luôn thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngược lại, những tín lý của một tôn giáo thuần túy dựa vào đức tin nên sinh mạng các “tín đồ” không bị bách hại phiền nhiễu triệt để. Khi trộn lẫn hai loại này vào với nhau, chúng sẽ sản sinh ra một thứ quái thai, một thứ chủ nghĩa thần quyền; một thứ siêu tôn giáo mà tính mạng “tín đồ” hoàn toàn nằm trong tay “giáo chủ” - cho sống được sống, bắt chết phải chết.

Chủ Nghĩa Cộng Sản là đặc điểm của thứ quái thai này. Nó không còn thuần túy là một thể chế - một loại phương tiện - để mang tới hạnh phúc cho con người. Nó trở thành một thứ tôn giáo mà tên Tổng Bí Thư như Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam, Chủ tịch Nước như Tập cận Bình của Trung Quốc, Tổng Thống như Putin của Nga Sô, Lãnh Tụ Tối Cao như Kim Jong Un của Bắc Hàn, Lãnh Tụ Tối Cao Uy quyền Ali Khameni của Iran... với các danh xưng khác nhau, nhưng đều có chung một vai trò: Giáo chủ.

Chính loại tôn giáo này sẽ luôn gây nên chiến tranh xâm lược và làm cho cả thế giới sống trong hồi hộp lo âu. Lịch sử nhân loại diễn biến cùng quy luật Sinh-Trụ-Hoại-Diệt; nên chi bất cứ điều gì tiến tới cực đỉnh của nó, sẽ đi vào diệt vong để quay một vòng quay mới. Chẳng có chế độ nào trường tồn vĩnh viễn theo thời gian. Quốc gia nào có những tên cai trị nắm quyền càng ác độc ranh ma vòng quay sẽ càng nhanh hơn.

*(Tháng 3/2022)*

**Ghi chú:** Tài liệu tham khảo để viết bài này.

[\\*https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/03/14/putin-could-lose-ukraine-fukuyama-optimistic/](https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/03/14/putin-could-lose-ukraine-fukuyama-optimistic/)

\*\*<https://www.americanpurpose.com/articles/preparing-for-defeat/>

\*\*\*<https://baotiengdan.com/2022/03/17/cuu-tuong-david-petraeus-tra-loi-phong-van-ve-cuoc-chien-nga-ukraine/>

## Tháng Tư

Ngân Anh



(Tặng XLB8)

Tháng Tư đời chết trong ta  
Em xưa tựa cửa người xa chưa về  
Tháng Tư mây phủ Sơn Khê  
Ta đi mang tiếng phụ thê cố nhân

*Bao năm ánh mắt lạc thân  
Biết tìm đâu bóng cố nhân ngày nào  
Lòng nghe nổi sóng dạt dào  
Nhớ về ngày cũ đến sao trên trời*

Tôi quên sao được một thời  
Yêu đương mộng đỏ bờ môi người tình  
Giờ đây đếm bước một mình  
Nghe lòng thắm lạnh nghe tình trôi xa

*Lắm khi muốn trách trời già  
Bày chi ra cảnh người xa nhớ người  
Tháng Tư ai tắt nụ cười  
Xin em ở lại hiểu người ra đi.*





## XUÂN THA HƯƠNG

*Minh-Nguyệt, K17/1*  
*(Nam Sinh Tín)*

Hôm nay là một ngày rất đẹp với ánh nắng ban mai, bên ngoài khung cửa sổ, cành thông nghiêng nghiêng đang rung rinh trước gió, cây đào trong vườn đầy nụ chuẩn bị khai hoa. Mùa Xuân vừa sang, và Tết Nguyên Đán gần kề sẽ vào ngày đầu của tháng Hai Dương lịch. Tôi ngồi tại phòng khách từ từ nhâm nhi tách trà nóng, suy tư nghĩ đến đời sống hiện tại ở hải ngoại.

Năm nay Nhâm Dần là Xuân thứ 47 ở nơi xứ lạ quê người. Dù là trong thời kỳ khủng hoảng của đại dịch COVID, mọi sinh hoạt vào cuối năm cho ngày Tết vẫn được mọi người hưởng ứng. Có chợ hoa, những gian hàng bán đủ loại thức ăn, những tiệm bán áo dài đầy màu sắc và đặc biệt có rất nhiều bộ áo dài được thiết kế dành cho các quý ông. Đâu đâu cũng náo nhiệt đông người, thiên hạ mua sắm tấp nập. Nào là quần áo mới, hoa quả mừng Xuân, bánh mứt, hạt dưa, bánh chưng giò chả. Vẫn có những thủ tục thời xưa như Tiễn Ông Táo Về Trời, làm cỗ Cúng Ông Bà Tổ Tiên, Cúng Giao Thừa, xuất hành, đi lễ nhà thờ, đi chùa xin xăm cầu tự, hái lộc, xông đất, đốt pháo, chúc Tết và lì xì con cháu.

## XUÂN NHÂM DẦN 2022

*Nhâm Dần Xuân mới sắp sang  
Toả hương hoa nở khắp nẻo đường  
Thế gian vui hưởng mùa Xuân mới  
Khắp bốn phương trời pháo rền vang*

Xuân về rực rỡ hoa thắm tươi  
Mừng Xuân trăm họ nở nụ cười  
Sum vầy hoan hỷ mừng năm mới  
Cùng bên con cháu hưởng niềm vui

*Bàn thờ hoa quả cúng tổ tiên  
Cầu nguyện năm nay hết ưu phiền  
Xin ơn trên phúc tài lộc thọ  
Muôn người đang khổ được bình yên*

Xuân nay chúc bạn được an lành  
Gia đình hạnh phúc hưởng công danh  
Có dâu rể quý hiền tài đức  
Con cháu đầy đàn dễ thương ngoan

2. Riêng tôi Tết năm nay là Tết đầu tiên tôi cảm thấy trống vắng vì thiếu bóng hình anh Nam Sinh Tín - Chồng tôi, người Bạn Đời đã chia sẻ ngọt bùi buồn vui với tôi trong suốt thời gian 56 năm qua.

Anh là một người chồng rất tốt, một người cha gương mẫu, luôn luôn săn sóc và bảo vệ gia đình. Chúng tôi đã có một đời sống hạnh phúc bên nhau suốt 56 năm, và rất tâm đầu ý hợp về nhiều lãnh vực như âm nhạc, ca hát, khiêu vũ, hội hoạ, diễn kịch và đóng phim. Chúng tôi cùng làm thơ, làm thơ cho nhau, cho người, và cho đời. Thượng đế sinh ra chúng tôi là để sống cho nhau, dành tất cả cho nhau, vì nhau, tiêu biểu cho hình ảnh “đôi chim liền cánh”, hiểu theo nghĩa, không một chia cách, dù ở khía cạnh nào. Nhưng rất tiếc ngày 15 tháng 11, năm 2021, cánh chim Nam Sinh Tín bỗng giã từ, đơn độc cất cánh bay xa, theo Tuổi Thời Gian mà trở về với cát bụi, để lại cho tôi những lời nhạc thật thấm thía qua bài hát Cung Đàn Năm

Cũ mà anh đã sáng tác:

*Khi nào nhớ đến anh  
Em hãy hát lên, bài ca ngày đó  
Ta thường hay hát, lúc mình bên nhau  
Khi hoà khúc yêu đương.*

Bên trời áng mây trôi,  
Bên song nắng hong vàng uơm làn tóc  
Mang lòng vương vấn nỗi niềm xa nhau  
Nay tình đà bay xa

*(ĐK) Ai ơi thôi đừng buồn  
Cho thơ lên vẫn điệu  
Cho chim hồng bay giữa hoàng hôn  
Mai kia không hẹn hò, không đợi chờ  
Để một ngày chợt đến bên nhau*

Mai này có nhớ nhau  
Rung giây phím tơ đạo cung đàn cũ  
Cho lòng vui bớt những ngày đơn côi  
Tâm hồn chìm trong mơ

Kể từ ngày lập gia đình với anh Tín, tôi đã được nghe anh kể rất nhiều về cuộc đời của anh, nhất là thời gian anh được huấn luyện trong trường Võ Bị Quốc Gia VN. Vào năm 1959, anh đã nhập trường VBQGVN làm Tân Khoá Sinh K16. Nhưng trong thời kỳ thụ huấn, tám tuần sơ khởi, anh đã bị nám phổi và được gửi đi điều trị tại Viện Bài Lao Ngô Quyền, Sài Gòn. Khi lành bệnh, anh đã không còn cơ hội được quy tuyên thệ trên Vũ Đình Trường để nâng cao đầu bước qua cổng trường trong ngày Mãn Khoá 16 vào năm 1962. Sau đó, mặc dù đã được chấp thuận quay về làm dân chính, anh nhất quyết xin tiếp tục được thụ huấn Khoá 17. Anh luôn tự hào là đã trải qua hai lần “tám tuần sơ khởi”.

Sau khi mãn khoá Khoá 17 vào năm 1963, anh đã chọn Binh Chung Bộ Binh, phục vụ trong quân ngũ tại Đồn Tháp Mười. Một năm sau đó, anh được chuyển về Phòng Ba Nghi

Lễ, Bộ Tổng Tham Mưu, QLVNCH, với chức vụ cuối cùng là thiếu tá cho đến tháng 4, 1975. Anh luôn nói với tôi và các con rằng ngoài gia đình, anh chỉ có Võ Bị, Khoá 16 và Khoá 17.

Được nghe anh Tín kể lại về ngày đầu gia nhập Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, tám tuần sơ khởi rất là gian truân, và ngày mãn khoá tuyên thệ, tôi đã sáng tác bản nhạc Kỷ Niệm Khó Quên để tặng anh, và bài này đã được chúng tôi trình bày trong hai buổi họp mặt của CSVSQ Khoá 16 và Khoá 26.

### KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

Nhớ ngày nào, lên đường ta nhập ngũ,  
Dáng thư sinh, bỡ ngỡ trước sân trường,  
Hành trang nhẹ, giữa trời đứng bâng khuâng,  
Bên đồng đội, cùng chí hướng nam nhi.

*Nhớ hôm đầu, gặp Hưng Thần hò hét,  
Từ thân run, áp úng chẳng nên lời,  
Suốt tám tuần, bê bết toát mồ hôi,  
Thật lao tâm, nào đâu dám hé môi.*

ĐK) Tân Khoá Sinh, nhất quyết không sờn lòng,  
Đỉnh Lâm Viên, chinh phục thật hiên ngang,  
Cùng anh em, nguyện thề với non sông,  
Trai Võ Bị “Tự Thắng Để Chỉ Huy”.

*Nhớ Đà Lạt, những chiều đi dạo phố,  
Bên đồi thông, vui sánh bước bên hồ,  
Ngày mãn khoá, ra trường đi muôn hướng,  
Khấp bốn vùng, thoả chí lập chiến công.*

Tôi luôn hãnh diện là nàng dâu Võ Bị, vì anh Tín là người trai lý tưởng, đã sẵn sàng xếp bút nghiên để đi theo tiếng gọi của non sông, gia nhập trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam và thề nguyện trao trọn cuộc đời mình cho binh nghiệp để bảo vệ quê hương. Việc ra đi của anh Tín là một tổn thất lớn lao cho gia đình tôi. Tuy không còn anh trên cõi đời này, tôi đã nhận được sự quan tâm và tận tình giúp đỡ của các CSVSQ và quý

phu nhân đã khiến tôi cảm thấy được an ủi và vui đi sự buồn đau trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi đã cảm thấy được câu Tình Đồng Môn/ Tình Tự Võ Bị, và nhớ lại lời anh Tín đã từng nói với các đồng khoá như sau:

“Suốt mấy chục năm qua, thân Cùi của tôi đã nảy sinh ra rất nhiều chất nhựa dính vào trong ngũ tạng của tôi, âm thầm, rằm rĩ bao năm mà vẫn không tàn phá nổi cơ thể của một CSVSQ ở tuổi Thất Thập Cổ La Hi này. Không có gì lạ cả, vì Cùi tôi đã được huấn luyện và đào tạo từ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam mà ra, thì làm sao mà đánh phá được. Chất nhựa này



được tôi gọi là keo, một chất keo Võ Bị rất tốt. Nó rất dính, khi đã dính rồi thì gắn chặt, và không thể tách rời ra được.

Tự kiểm điểm cá nhân, khi tôi gặp bất cứ một CSVSQ Võ Bị nào là tôi có cảm giác hình như chất keo Võ Bị đã tự động lan ra, hoà lẫn vào nhau và khăng khít keo sơn. Keo Võ Bị là một chất kết dính đồng khoá và đồng môn với nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ trong quân trường đến ngoài chiến trường và cả nơi địa ngục trần gian là các nhà tù CS. Thoáng trông thấy “mẫu số chung” Võ Bị là tìm đến với nhau, chia ngọt xẻ bùi, điều mà không phải ai cũng có. Dầu gọi là Cùi nhưng không cần bác sĩ nào chữa trị vì đó là thiên trùng bất tử. Các Cùi Võ Bị dù muốn hay không cũng phải mang nó trong người cho đến hơi thở cuối cùng. Lời thề năm xưa của các Cựu SVSQ Võ Bị “Không đội trời chung với Cộng Sản, và câu nói **“Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần”** luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải xứng đáng là những người trai Võ Bị.”

Anh Tín đã được Chúa gọi về. Anh không muốn gia đình khóc thương, mà phải can đảm chấp nhận là anh đã sống trọn

cuộc đời này và thanh thân ra đi, một hành trình mới.

*Lâm Viên thăm thăm đường xa,  
Đường về quê Nội, có Ta với Trời.*

3. Sau Tết, Tháng Tư Đen lại trở về khơi dậy sự đau buồn trong lòng người ly hương. Bao thảm họa của ngày 30 tháng Tư và Thuyền Nhân vượt biển như không thể xoá nhoà trong tiềm thức. Từ ngày giặc Cộng hoành hành, dâng đất cho Tàu, mị dân đủ kiểu, dân tình lâm cảnh bị áp bức khổ đau, xóm làng bị tan nát, các trẻ nhỏ sống đa đoan. Hiện nay trong nước, bệnh dịch Covid đang lây lan, bao nhiêu người lâm bệnh và chết oan. Các thương phế binh & cô nhi quả phụ và những gia đình nghèo khó đang sống lây lất khổ sở, thiếu ăn, thiếu thuốc men, sống trong những môi trường bị ô nhiễm, vẫn đang rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. Có câu:

*“Yêu thương và lòng nhân ái luôn giúp cuộc sống  
tốt đẹp hơn.”*

Thảm thoát đã gần nửa thế kỷ, vết hằn đau vẫn còn dòn vè trong ký ức của những người bên này bờ đại dương hướng về cố quốc. Ở khắp năm châu, những người Việt sống lưu lạc đó đây, đa số hằng mong có một ngày được trở về quê cha đất tổ, sống trong dân chủ, tự do no ấm, hưởng mùa xuân trên quê hương và tìm lại những hồi ức đẹp của thời niên thiếu. Nguyên vọng này đã thúc đẩy họ phải nỗ lực đoàn kết cùng sát cánh bên nhau, tranh đấu cho đất nước có một tương lai đổi mới, cho dân được sống an vui thái hoà. Trước cảnh quê hương tan nát, thế hệ cha ông đã kết tụ ngọn lửa đấu tranh, truyền nguồn hy vọng nơi những tấm lòng tuổi trẻ còn tâm huyết phục hưng giang sơn yêu dấu, noi gương dòng máu tổ tiên và các tiền nhân anh hùng cứu quốc, tiếp tục hành trình đấu tranh cho quê hương.

## **KHÁT KHAO**

*Vì khát vọng ta sẽ đi mài miết  
Khắp đường đời dù còn lấm chông gai*

*Ta cùng bước và chung vai xây đắp  
Để một ngày sáng tỏ một tương lai*

Về quê mẹ đắp xây nền tảng cũ  
Lấp hố sâu đã mục rữa thời gian  
Niềm khát khao lòng cương quyết cả làng  
Sẽ tranh đấu cho giang san đổi mới

Xin nguyện cầu ơn trên và hồn thiêng sông núi phù trợ cho quê hương được khởi sắc, cho dân tộc Việt được an vui hạnh phúc, không phải sống đau thương trên chính quê hương của mình.

## *Sư Phụ Nam Sinh Tín*

*Tô Văn Cấp, K19*

Ông “thầy pháp bắt ma” Nam Sinh Tín hy sinh mái tóc mexicana để đóng trọn vai một sinh viên sĩ quan cán bộ trong quân phục dạo phố mùa Đông với bản nhạc Mimosa, đẹp thật, trẻ thật.

Đây là một sự hy sinh không nhỏ, “mình vì mọi người” của “thầy pháp” Nam Sinh Tín, một Sinh Viên Sĩ Quan K16+K17 luôn luôn luôn mỉm cười với mọi người.

**“Nhất tự vi sư.”**

Xưa: Quân Trường Võ Bị, Khoá 17 dạy Khoá 19, không chỉ một chữ “nghiêm”, mà dạy học ăn, học nói, học đứng, học đi, học chào sao cho đúng cách. Cá nhân tôi -K19, xin tôn quý

K17 là sư phụ và Sư Phụ Nam Sinh Tín.

**Nay:** Hải ngoại, trong cách cư xử với đời, tôi là học trò của Thầy Tín Nam Sinh.

Thầy khuyên tôi sống sao cho đẹp, cho thân tình với mọi người. Kính trên, nhường dưới, cười với đồng môn, đồng khoá, “mình vì mọi người” thay vì “khuê môi múa mả”.

Thầy đã hy sinh cắt bỏ... búi tóc đuôi gà của tài tử “ciné” Thầy Pháp bắt ma để đóng trọn vai trò sinh viên sĩ quan cán bộ nhân dịp K17 hội ngộ 50 Tuổi Lính.

### **Bản tính khiêm nhường,**

Thầy tự nhận mình là Khoá 33 ( $16+17=33$ ) nên ai “sai” Thầy cũng vui vẻ nhận lời, hoặc cười cười cho là đúng, nên được các đàn em phong cho Thầy cái danh xưng:

- “Thi sĩ mộng mơ, thầy pháp trừ ma Nam Sinh Tín.”

Thầy làm thơ hay, ca hát giỏi.

- Tài “thiên phú” hay phu nhân chỉ bảo? Trò hỏi.

- Cả hai, nhưng Minh Nguyệt dẫn dắt ta vào con đường văn nghệ. Thầy cười lấp lửng.

Trong tiệc vui, hộp mặt nào cũng có nụ cười, lời ca tiếng hát của đôi uyên ương Sinh Tín-Minh Nguyệt.

Tại gia, Cô luôn xoa tay bận rộn việc nhà, Ngoài góc phố, Thầy mơ màng với ly café bên “người tình khói sương” (\*)

Nhưng Thầy không quên mang về phần cao lương “to go” để hiền thê lót dạ. Tình phu thê đẹp đến thế là cùng.

Nhưng than ôi! Tin buồn nghe như sét đánh ngang tai: Thầy bất ngờ từ già gia đình, vĩnh biệt đồng môn đồng khoá.





Người người ngỡ ngàng thương tiếc bạn hiền. Hiên thê đau lòng, con khóc cha, cháu nhớ ông!

Rồi đây, vắng bóng Thày, đêm khuya “Trăng Sáng” sầu lẽ bóng!

Nhưng thôi: “Sống gửi thác về”. Sống với gia đình yêu thương, thác được về chốn bình an.

(*\*hút thuốc*)



## *Cảm Ơn Em!*

*Lê Văn Bá, K23*

Cảm ơn em, hỡi “Nàng Dâu Võ Bị”.  
Cả đời em luôn lo lắng cho chồng.  
Dù thời gian làm thân xác héo mòn  
Nhưng sau trước vẫn một lòng chung thủy.

*Đường thăm nuôi dù xa xôi vạn lý  
Vẫn bền gan quyết chí đến thăm anh.  
Cùng xẻ chia những khốn khó vây quanh,  
Để mơ ước có ngày đoàn tụ.*

Cảm ơn Em! Cảm ơn Em, hỡi “Nàng Dâu Võ Bị”.

*Lemon Grove, California  
Xuân Nhâm Dần 2022*